

จังหวัดพิจิตร และ ยโสธร ชวรางวัลดีเยี่ยมด้านความเป็นเลิศการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จาก ก.พ.ร.

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2551 เวลา 9.30 น. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายชูศักดิ์ ศิรินิล) ได้เป็นประธานเปิดการประชุม “แถลงผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการสร้างระบบบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด” และ “มอบรางวัลแก่จังหวัดที่มีความเป็นเลิศด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” โดยจังหวัดพิจิตรและจังหวัดยโสธร ครัวร์างวัลดีเยี่ยม ณ โรงแรมราม่า การ์เด็นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ



นายชูศักดิ์ ศิรินิล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า “โครงการส่งเสริมการสร้างระบบบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด” เป็นโครงการโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสถาบันพระปกเกล้า เพื่อสนับสนุนการสร้างระบบ พัฒนารูปแบบ และขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในระดับจังหวัดอย่างแท้จริง โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้มอบให้สถาบันพระปกเกล้าดำเนินการ เป็นที่ปรึกษาช่วยแนะนำและติดตามประเมินผล เพื่อคัดเลือกจังหวัดเข้ารับรางวัลด้านความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งได้เริ่มโครงการฯ มาตั้งแต่เดือนเมษายน 2550 จนปัจจุบันการดำเนินโครงการได้แล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด และได้ผลการตัดสินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจังหวัดที่ได้รับรางวัลดีเยี่ยมด้านความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมมี 2 จังหวัด คือจังหวัดพิจิตรและจังหวัดยโสธร นอกจากนี้ยังมีจังหวัดที่ได้รับรางวัลระดับดีอีก 12 รางวัล รางวัลชมเชย จำนวน 6 รางวัล และรางวัลจังหวัดที่ภาคประชาชนเข้มแข็งอีก 12 รางวัล

“โครงการนี้ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งกับทางภาคราชการ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งภาคส่วนที่สำคัญคือภาคประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมกันวางแผนงาน ดำเนินงาน และรับผิดชอบโครงการร่วมกัน เป็นการปรับกระบวนการทัศน์ในการทำงานร่วมกัน ซึ่งนับว่าเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี ทำให้ภาพการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการมีความชัดเจนยิ่งขึ้น” นายชูศักดิ์กล่าว

ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวเสริมว่า ทางสำนักงาน ก.พ.ร. และทีมที่ปรึกษาได้ลงไปติดตามและประเมินผล ได้พบว่า ในภาพรวมทุกจังหวัดให้ความสำคัญกับโครงการนี้เป็นอย่างดี และมีความพยายามในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังและต่อเนื่อง มีการจัดประชาเสวนาเพื่อเลือกโครงการที่จะดำเนินการและวางแผนปฏิบัติการ มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ให้ประชาชนเข้ามาร่วมริเริ่ม โครงการ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมสนับสนุน ร่วมทำ ร่วมรับผล และร่วมติดตามตรวจสอบ ดังผลความสำเร็จในการดำเนินงานของจังหวัดพิจิตร คือโครงการ “คืนชีวิตให้แม่น้ำพิจิตรโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน” และจังหวัดยโสธร คือโครงการ “อนุรักษ์แหล่งน้ำธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมบ้านโพนทัน ตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว” ซึ่งมีระดับคะแนนที่สูงและได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลดีเยี่ยมครั้งนี้



“การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการส่งเสริมการสร้างระบบบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัดในครั้งนี้ นับได้ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการเปิดระบบราชการ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนาระบบราชการให้มีพลังในการพัฒนาประเทศอย่างสร้างสรรค์ และเพื่อให้การปรับเปลี่ยนกระบวนการทัศน์ของข้าราชการและประชาชนมีความต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมการทำงานของระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.ร. จะได้ขับเคลื่อนโครงการลักษณะนี้ ในแผนพัฒนาระบบราชการรอบใหม่ (พ.ศ.2551-พ.ศ.2555) ให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อไป”
เลขาธิการ ก.พ.ร.กล่าวในที่สุด